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นักวิชาการศึกษาช�านาญการพิเศษ

เมือ่ 2 ปีก่อน ตอนทีผ่มท�างานทีค่ณะสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา ท่าพระจนัทร์   

มาครบ 25 ปี ตอนนัน้ผมเขยีนบทร�าพงึร�าพนักบัตวัเอง แล้วแปะตดิไว้ทีข้่างโต๊ะท�างาน  

ความว่า

  “ฉันสวมหัวโขน  

  และรบับทเป็นยกัษ์ใจดผีูค้มุกฎและพ่อบ้านของส�านกั  ฉนัขึน้เล่นตามบทและ

แสดงทุกวัน มายาวนานถึง 25 ปี จนเจนจบในบทที่เล่น 

  แต่... หลายปีมานี ้ฉนัเล่นนอกบทอยูเ่นอืงๆ ทัง้ทีต่ัง้ใจและถูกขอร้อง บางคร้ัง

เล่นไม่สมบทบาทหรือเล่นด้วยความเหนื่อยล้า

  หรือว่าใกล้ถึงเวลาที่ฉันควรถอดหัวโขนออกเสีย บางที... ที่ฉันกลัวคือ 

หน้าจริงของฉันอาจจะกลายเป็นหน้าเดียวกับหัวโขนที่สวมมานานก็เป็นได้” 

 เมื่อกลับมาย้อนอ่านและทบทวนตัวเองอีกคร้ังก็พบว่าตัวเอง “อิน” กับที่นี่

อยู่มาก ผมท�าหน้าที่เป็นเลขานุการโครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งดูแลเร่ืองการเรียนการ

สอนตลอดจนทุกๆ เรื่องของระดับบัณฑิตศึกษามาโดยตลอด ท�าให้รู้จักและคุ้นเคยกับ

นกัศกึษาปรญิญาโท ทัง้สาขาสงัคมวิทยาและสาขามานษุยวทิยาเกอืบทัง้หมด ซึง่ส�าเรจ็

การศึกษาไปแล้วจนถึงปัจจุบันรวม 359 คน (คณะเพิ่งเปิดโครงปริญญาเอกสาขาวิชา

มานษุยวทิยาในปีการศึกษา 2553 เป็นรุน่แรกและยงัไม่มผีูส้�าเร็จการศกึษา) โดยเฉพาะ 

สาขามานุษยวิทยา ที่เริ่มเปิดสอนหลักสูตรในปีการศึกษา 2529 และผมเข้าท�างาน 

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 ผมจึงรู้จักมักคุ้นทั้งหลักสูตรและตัวนักศึกษาทุกรุ่นทุกคน  

ผมท�างานกับผูอ้�านวยการบณัฑติศกึษา ซึง่ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบโครงการบณัฑติศกึษา
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หรือพูดอีกอย่างก็คือ เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงมาแล้วกว่า 10 ท่าน และอยู่ภายใต้

คณบดคีณะนีม้าแล้วเกือบ 10 ท่าน พบผ่านเรือ่งราวความเป็นไปและความเปลีย่นแปลง

ของคณะในหลากหลายมติ ิในคราวหนึง่ทีจ่ะต้องจดจ�าไปอกีนาน  คอืครัง้ทีอ่ดตีคณบดี

ผูล่้วงลบัท่านหนึง่ ได้สร้างความขดัแย้งกบัประชาคมของคณะอย่างรุนแรงและต่อเนือ่ง

ตลอดวาระสมัยการเป็นผู้บริหารเมื่อทศวรรษที่แล้ว ในห้วงเวลานั้น แม้แต่นักศึกษา 

ก็ประท้วงหลายครัง้ ยิง่เป็นสายอาจารย์ด้วยแล้ว มกีารประท้วงเฉพาะทีเ่ป็นทางการนบั

สิบครัง้ รวมท้ังตวัผมเองทีเ่กอืบจะลาออกจากราชการในช่วงทีท่่านผูบ้รหิารคนดงักล่าว 

จะสมัครลงแข่งขนัเป็นผูบ้รหิารต่ออกี 1 วาระ ถงึทีส่ดุผมต้องย้ายไปอยูค่ณะอืน่ชัว่คราว

ราว 2-3 เดือน และย้ายกลับมาเมือ่ทกุอย่างคลีค่ลายลง นบัว่าเป็นครัง้ส�าคญัทีช่าวคณะ

โดยเฉพาะอาจารย์และเจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดประสานเป็นพลังร่วมกันได้ ต่างจากที่

ผ่านๆ มาที่ “ชาวคณะนี้ไม่รักและร่วมมือกันเท่าไร แต่ก็ไม่มีความขัดแย้งกันเด่นชัด”  

เหมือนบางคณะในมหาวิทยาลัยที่แบ่งกลุ่มแบ่งขั้ว ขัดแย้งกันชัดเจนจนขัดแข้งขัดขา

กันในการท�างาน

 หากถามตัวเองในเวลานี้ว่า แล้วผมรู้สึกอย่างไรกับคณะนี้ หรือว่าสิ่งที่ท�ามา

มันก็เป็นแค่หน้าที่ในอาชีพการงาน แล้วก็ท�ามนัไปจนเกษียณอายุราชการ แม้ว่าผมจะ

เหลือเวลาอีกตั้ง 8 - 9 ปี ผมก็คิดอยู่บ่อยๆ ว่าอะไรนะที่มันผูกพันผมไว้ยาวนานขนาดนี้ 

ในอดีตตั้งแต่ผมเป็นเด็ก ผมผูกพันกับมหาลัยวิทยาธรรมศาสตร์ด้วยวิถีทางการเมือง 

(ผมเป็นผลพวงของเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และ 6 ตุลา 2519 อย่างไม่ต้องสงสัย)  

และแม้ว่าบางช่วงของชวีติ ผมจะมงีานส่วนตวัทีท่�ารายได้มากกว่าเงนิเดอืนข้าราชการ

อย่างท่วมท้น แล้ววันหนึ่งของเมื่อต้นปีก่อนนี้เอง ทางคณะได้น�าแผ่นป้ายขนาดใหญ ่

พอสมควรมาติดไว้ทีบ่นัไดทางขึน้โครงการบณัฑติศกึษาฯ ท่าพระจนัทร์ (และตามด้วย

การตดิตัง้ตวัอกัษรถาวรทีผ่นงัก�าแพงช้ันล่างของคณะทีศ่นูย์รงัสติ) ซึง่เป็นปรชัญาของ

คณะที่มีกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่และรุ่นกลางรังสรรค์ข้อความขึ้นมาว่า

   เข้าใจ      มนุษย์และสังคมในหลากหลายมิติ

   เคารพ     ความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม

   เปลี่ยนแปลง สังคมให้มีความเสมอภาค 

 

 ผมสะดุดหยุดคิดและอ่านมันครั้งแล้วคร้ังเล่า นี่แหละม้ัง คือสิ่งที่เป็นค�าตอบ 

ในใจผม เพราะที่นี่ยังไม่เคยกลายเป็น “ธุรกิจการศึกษา” ที่นี่ยังกล้าทวนกระแสหลัก 

ของสังคมสมัยใหม่ที่มุ่งสู่ความเป็น “ปัจเจก” และ “เงิน” และไม่ว่าพลังของที่นี่จะมีมาก
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น้อยเพียงใด และจะยนืหยดัทวนกระแสไปได้สกักีน่�า้ ผมกย็งัรู้สกึเหน็ด้วยและยนิดเีป็น

ส่วนหนึ่งของที่นี่ แม้ว่าในความเป็นจริง คณะเติบใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันคณะมี

อาจารย์ประจ�า 30 คน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 30 คน มีนักศึกษาปริญญาตรีกว่า 800 

คน และมนีกัศกึษาบณัฑติศกึษา (ปรญิญาโท-ปรญิญาเอก) กว่า 60 คน จดัว่าเป็นคณะ

ที่ไม่ใช่คณะเล็กท่ีสุดในมหาวิทยาลัยดังเช่นอดีต แต่น่าจะมีเงินสะสมและรายได้น้อย

ที่สุดในบรรดาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่เกิดขึ้น

ท้ังภายในมหาวิทยาลัยเองและจากสังคมภายนอก เช่น ส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนรัฐบาลทหาร-คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่ง

มีบทบาทผลักดันให้คณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ เดินไปในทิศทางที่เขาต้องการ ท�าให้

คณะมีความยากล�าบากมากขึ้นทุกทีในการเดินไปตามปรัชญา-ปณิธานที่ตั้งไว้ นี่ยังไม่

นับรวมความขัดแย้งภายในคณะที่เริ่มสะสมมากขึ้นระหว่างบุคลากรในสายเดียวกัน

และต่างสายงานกัน

 มาถึงตรงนี้ ผมสรุปได้ว่า ผมภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาท�างานที่นี่

เพราะที่นี่ผมจึงมีที่อยู่ที่ยืนและมีความมั่นคงในสังคม เพราะ “อุดมการณ์” ของคณะนี้

ตลอด 50 ปีทีผ่่านมา ท�าให้หน้าทีก่ารงานของผมมปีระโยชน์ต่อผูค้นในสงัคมไทย ไม่ว่า

ผมจะยังท�างานอยู่หรอืเกษยีณอายไุปแล้ว ผมจะไม่รูส้กึส�านกึขอบคณุคณะสงัคมวทิยา

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างไร

 ขอบคุณทกุๆ คน ทกุๆ สิง่ ทกุๆ เรือ่งทีป่ระกอบสร้างขึน้มาเป็นคณะสงัคมวทิยา 

และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  ด้วยความจริงใจ

“.. .ผมสะดุดหยุดคิดและอ่านมันครั้งแล้ว 
ครัง้เลา่ นีแ่หละมัง้ คือสิง่ทีเ่ป็นค�าตอบในใจผม 
เพราะทีน่ีย่งัไมเ่คยกลายเป็น ‘ธุรกจิการศึกษา’ 

ทีน่ีย่งักลา้ทวนกระแสหลักของสังคมสมยัใหม่
ทีมุ่ง่สูค่วามเป็น ‘ปัจเจก’ และ ‘เงนิ’ และไมว่า่พลัง
ของทีน่ีจ่ะมมีากนอ้ยเพยีงใด  และจะยนืหยดั 

ทวนกระแสไปได้สักกี่น�า้ ผมก็ยังรู้สึกเห็น
ด้วยและยินดีเป็นส่วนหนึง่ของทีน่ี.่..”


